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ค ำกล่ำวเปิดงำน 
งำนสัมมนำประจ ำปี 2567 ธนำคำรแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนภำคเหนือ 

“เสริมศักยภำพ SMEs เพ่ิมโอกำสเข้ำถึงสินเชื่อ” 
วันพฤหัสบดีที ่8 สิงหำคม 2567 เวลำ 13.00 น. 

ณ อำคำรอเนกประสงฺค์ ชั้น 2 ธปท. ส ำนักงำนภำคเหนือ จ. เชียงใหม ่

ท่ำนรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ คุณวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด 

แขกผู้มีเกียรติทุกท่ำน  

ผมยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเปิดงานสัมมนาประจำปีของสำนักงานภาคเหนือในวันนี้ และรู้สึก
ยินดีเป็นพิเศษ เพราะที่ผ่านมางานสัมมนาประจำปีจัดเพื่อสื่อสารนโยบายและเผยแพร่งานศึกษา
วิชาการที่เป็นประโยชน์กับพื้นที่ แต่ปีนี้ เรำตั้งใจเปลี่ยนงำนสัมมนำประจ ำปีของส ำนักงำนภำคไป
เป็นลักษณะเชิงปฏิบัติกำรมำกขึ้น เพราะสำนักงานภาคอยู่ในพื้นที่ มีโอกาสเข้าถึงและใกล้ชิดกับ
ประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ มากกว่าสำนักงานใหญ่ จึงควรให้งานนี้เป็นเวทีกลางให้ทุกภาค
ส่วนมาร่วมกันหาคำตอบสำหรับโจทย์สำคัญของพื้นที่ โดยมีแนวทางที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนและ
ธุรกิจนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น  

จากการลงพื้นที่เพื่อรับฟังประชาชนและธุรกิจในภาคเหนือในช่วงที่ผ่านมา โจทย์หนึ่งที่ส ำคัญ
ของภำคเหนือ คือ กำรเข้ำถึงสินเชื่อของ SMEs ซึ่ง SMEs ถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศ หากเราจะ
หวังให้ประเทศเติบโต แก้ความเหลื่อมล้ำ เราจะหวังกำลังจากเฉพาะรายใหญ่อย่างเดียวไม่ได้ SMEs จึง
มีความสำคัญ และเมื ่อดูข้อมูลของภาคเหนือ จะเห็นว่า ภาคเหนือมีสถานประกอบการประมาณ  
5 แสนแห่งและเกือบทั้งหมดเป็น SMEs ที่สร้างงานให้กับคนมากกว่า 3 ล้านคน หรือคิดเป็นกว่าร้อย
ละ 50 ของผู้มีงานทำทั้งหมดในภาคเหนือ ดังนั้น ถ้าเราต้องการแก้ความเหลื่อมล้ำ ก็ต้องสร้างโอกาส
ให้ SMEs โตได้ ถึงจะแก้โจทย์ได้ดี “การเสริมศักยภาพ SMEs เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ” จึงเป็นที่มา
ของหัวข้องานในวันนี้ 

ภำยใต้บริบทนี้ สิ่งที่คำดหวัง คือ ให้ SMEs ในฐำนะผู้ต้องกำรสินเชื่อ และสถำบันกำรเงินใน
ฐำนะผู้ให้สินเชื ่อ เข้ำมำเจอกันได้ง่ำยขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีบทบาทในการสร้างถนน  
เชื่อมให้ SMEs รู้เขาและรู้เรา เข้าใจความคาดหวังของอีกฝั่ง เข้าใจมากขึ้นว่าทำไมสถาบันการเงินไม่
ปล่อยสินเชื่อให้ คือขยับเข้าใกล้กันมากขึ้น ซึ่งผมหวังว่า งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการจะช่วยตอบโจทย์ให้
เข้าใจตรงนี ้ 
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ในช่วงแรกของงำน ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส แบงก์ชำติ ส ำนักงำนภำคเหนือ คุณพรวิภำ จะมำ
เล่ำในมุม SMEs ที่พยำยำมปรับตัวให้สำมำรถเข้ำถึงสินเชื่อ ซึ่งแบงก์ชาติภาคเหนือได้ลงพื้นที่พูดคุย
กับ SMEs ให้เข้าใจมุมมองความต้องการสินเชื่อ อุปสรรค และความพร้อมในการปรับตัว  เพื่อให้มี
แนวทางเพ่ิมโอกาสให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อ  

ในช่วงต่อไป ผู้ช่วยผู้ว่ำกำร สำยก ำกับสถำบันกำรเงิน แบงก์ชำติ คุณสุวรรณี จะมำเล่ำใน
มุมสถำบันกำรเงิน ซึ่งเป็นธุรกิจชนิดหนึ่ง ถ้ำสถำบันกำรเงินจะปล่อยสินเชื่อก็ต้องดูผลตอบแทนที่คุ้ม
ต้นทุนและควำมเสี่ยง ถ้าคิดผลตอบแทนสูงเกินไป SMEs ก็อาจจะจ่ายไม่ได้ อีกเรื่องที่สถำบันกำรเงิน
ดู คือ ต้นทุน ซึ่งมีหลายองค์ประกอบ เช่น ต้นทุนการดำเนินงาน ต้นทุนความเสี่ยงเครดิต ถ้าต้องการ
ลดต้นทุนเหล่านี้เพื่อให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้ ก็ต้องเสริมสร้างระบบนิเวศเพื่อช่วยลดต้นทุนต่าง ๆ 
ได้แก่ กำรช่วยให้สถำบันกำรเงินประเมินควำมเสี่ยงได้ดีขึ้นผ่ำนกำรใช้ข้อมูลที่หลำกหลำย (Open 
data) และอีกเรื่องที่พยำยำมผลักดันอยู่ คือ กำรลดต้นทุนควำมเสี่ยงจำกหนี้เสียผ่ำนกลไกค ้ำประกัน
สินเชื ่อที ่ยืดหยุ่นขึ ้น เหมือนเรากำลังสร้างถนนเชื ่อม SMEs ให้เจอกับสถาบันการเงินดังที ่เล่าไป 
นอกจำกนี้  ย ังม ีช ่วงเสวนำที่ท ุกท่ำนจะได้ฟัง SMEs และสถำบันกำรเง ินตัวจริงเส ียงจริง  
มำแลกเปลี่ยนมุมมองกันว่าแต่ละฝั่งอยากเห็นอะไร และจะทำให้ SMEs มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้มาก
ขึ้นอย่างไร  

และสุดท้ำย เพื่อให้งำนสัมมนำในวันนี้ เป็นเชิงปฏิบัติกำรที่มีกำร “ลงมือท ำ” (Practical) 
คุณพรวิภำ จะเล่ำวิธีเพิ่มโอกำสให้ SMEs เข้ำถึงสินเชื่อได้มำกขึ้น ผ่ำนกำรทดลองจริงในลักษณะ
คลินิก โดย SMEs สำมำรถประเมินตนเอง (self-assessment) ว่ำมี gap อะไรที่ยังเหลืออยู่  
เพ่ือปิดให้ครบ ถ้าเทียบเคียง กำรประเมินตนเองก็เหมือนกำรตรวจสุขภำพ ดูค่ำตับค่ำไต ว่ำสุขภำพ
เรำมีปัญหำอะไร จะได้รักษำได้อย่ำงตรงจุด แต่การเข้าถึงสินเชื่อไม่ใช่จุดสิ้นสุด ถ้าบริหารการเงินไมด่ี 
ก็อาจไม่ประสบความสำเร็จ ต้องหาวิธีให้รู้ว่าต้องทำอย่างไร ดังนั้น กำรประเมินตนเองเพื่อปิด gap 
และกำรบริหำรกระแสเงินสดของ SMEs จึงเป็นเรื่องส ำคัญในกำรเสริมศักยภำพของ SMEs ให้มี
โอกำสเข้ำถึงสินเชื่อได้มำกขึ้น  

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านจากภาคส่วนต่าง ๆ กว่า 250 คน ที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ 
และไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ แต่ผมขอถือโอกาสขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทำงานกับแบงก์ชาติ
ภาคเหนือมาโดยตลอด ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการลักษณะเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ 
และให้แบงก์ชาติทำหน้าที่เพื่อภาคเหนือได้ดีขึ้น ขอบคุณครบั 


